

KALAGAYANG KASALUKUYAN NG PAGTUTURO NG FILIPINONG PANITIKAN

by:

Ronalyn C. Clavel

Teacher III, Magsaysay National High School

Sa kasalukuyan, ang pagtuturo ng Filipino Panitikan sa mga paaralan ay patuloy na nakaharap sa maraming hamon. Bagamat may mga programa at inisyatiba na naglalayong mapalaganap at mapatibay ang pag-aaral ng ating panitikan, may mga aspeto ng sistema ng edukasyon na nagiging sagabal sa mabisang pagtuturo nito. Isa sa mga pangunahing isyu ay ang kakulangan sa mga guro na may sapat na kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng panitikan, na nagiging sanhi ng hindi pagkakaroon ng mga makabuluhang talakayan at pagsusuri sa mga akdang pampanitikan.

Isa pang hamon ay ang kawalan ng sapat na suporta mula sa mga magulang at komunidad. Sa mga panahon ngayon, mas pinapahalagahan ng mga kabataan ang mga modernong teknolohiya at banyagang kultura kaysa sa mga lokal na akdang pampanitikan. Dahil dito, nahihirapan ang mga guro na mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa Filipino, lalung-lalo na sa mga akdang may malalim na kahulugan at kasaysayan ng ating lahi. Nangyayari ito sa kabila ng mga pagtatangka ng DepEd at iba pang ahensya na ipromote ang mga akdang pampanitikan na may kaugnayan sa ating kultura.

Ayon kay Salazar (2022), sa kabila ng mga hamon, may mga makabagong hakbang na naglalayong mapabuti ang pagtuturo ng Filipino Panitikan. Halimbawa, ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga online platforms at multimedia presentations ay nagsisilbing tulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa mga akdang pampanitikan. Ang mga guro ay gumagamit na rin ng mga digital na aklat at mga video upang gawing mas interaktibo at masaya ang kanilang mga leksyon. Sa

pamamagitan nito, mas madaling naipapakilala ang mga akdang Pilipino na maaaring magbigay inspirasyon at magbukas ng mga mata ng mga mag-aaral sa mga isyung panlipunan at kultural.

Gayundin, may mga hakbang na isinagawa ng mga paaralan upang mas mapalawak ang pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga akdang pampanitikan. Ang pagkakaroon ng mga literary contests, pagsusuri ng mga akda, at mga aktibidad tulad ng mga reading sessions ay nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan sa ating panitikan. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito, mas naipapakita ang kahalagahan ng panitikan sa pagpapalago ng ating kasaysayan, wika, at kultura.

Sa kabila ng mga pagsisikap, isang malaking isyu pa rin ang kakulangan ng pondo at mga kagamitan na kailangan upang mapabuti ang pagtuturo ng Filipino. Maraming paaralan ang hindi kayang maglaan ng sapat na budget para sa mga kinakailangang materyales tulad ng mga aklat, kompyuter, at iba pang kagamitang pang-edukasyon. Dahil dito, nahihirapan ang mga guro na makapagbigay ng mga aralin na may kalidad at masigla, na siya sanang maghahatid ng tunay na pag-unawa at pagpapahalaga sa ating panitikan.

Isang mahalagang aspeto rin na kailangang isaalang-alang ay ang papel ng mga guro sa paghikayat ng mga mag-aaral na magpursige sa pag-aaral ng Filipino at ng ating panitikan. Ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo ng kaalaman kundi mga gabay at inspirasyon din sa mga mag-aaral. Kung magiging masigasig at mas malikhain ang mga guro sa kanilang mga pamamaraan ng pagtuturo, mas madali nilang mahihikayat ang mga kabataan na yakapin ang ating panitikan.

Tulad ng iba pang larangan ng edukasyon, ang pagtuturo ng Filipinong Panitikan ay nangangailangan ng mga reporma upang magtagumpay. Dapat ay maging mas aktibo ang mga ahensya ng gobyerno, mga paaralan, at ang komunidad upang magsanib-puwersa sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa ating panitikan. Kung magiging mas

mataas ang antas ng kamalayan ng mga kabataan sa kahalagahan ng panitikan sa kanilang buhay, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagpapalaganap ng ating kultura at kasaysayan.

Ang pagtuturo ng Filipinong Panitikan ay hindi lamang isang akademikong responsibilidad kundi isang misyon upang mapanatili at mapalago ang ating identidad bilang mga Pilipino. Kung mabibigyan ng sapat na suporta at mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo, tiyak na mas magiging matagumpay ang ating mga kabataan sa pagpapahalaga at pagmamahal sa ating panitikan.

References:

Salazar, J. P. (2022). Pagpapalaganap ng Filipinong Panitikan sa Makabagong Panahon: Hamon at Solusyon. University Press.